

รายการคืนความสุขให้คนในชาติ วันที่ ๑๓ มิ.ย. ๕๗
โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ

ความคืบหน้าของการดำเนินงานของ คสช. ในด้านต่างๆ ดังนี้

๑. ด้านความมั่นคง

การรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศตั้งแต่วันที่ ๒๐ พ.ค.เป็นต้นมา ที่มีการประกาศกฎอัยการศึก มีการจับกุมอาวุธปืนสงคราม ๘๘ กระบอก ปืนเถื่อน ปืนพก ปืนลูกซอง ปืนประดิษฐ์เอง จำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๖๘ กระบอก กระสุน ๗,๐๐๐ กว่านัด ลูกกระเบิด วัตถุระเบิด ๓๐๐ กว่าลูก จากการจับกุมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และจะยังเร่งดำเนินการต่อไป

สำหรับการติดตาม สืบสวนสอบสวน จับกุม เครือข่าย กกล.ติดอาวุธต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อาวุธสงคราม นั้น คืบหน้าไปมาก ปัจจุบันสืบทราบได้ถึงผู้สังการ ผู้สนับสนุน ซึ่งมีหลายฝ่าย หลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มการเมืองและธุรกิจ ผิดกฎหมาย ในสถานการณ์ปกติทำไม่ได้ต้องมีประสิทธิภาพ จะนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

การประกาศยกเลิกห้ามออกนอกเคหะสถาน ที่มีการประกาศไป ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พ.ค. ทั่วประเทศนั้น บัดนี้สถานการณ์ในประเทศมีการพัฒนาที่ดีขึ้นเป็นลำดับ คสช. จึงได้พิจารณา ทอยยกเลิกการห้ามออกนอกเคหะสถาน มาเป็นระยะ จำนวน ๔ ครั้ง ดังประกาศ คสช. ฉบับที่ ๕๒, ๕๔, ๕๖ และ ๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๐ พื้นที่เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว และเป็นการผ่อนคลาย และบรรเทาผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชน ซึ่งปัจจุบันยกเลิกไปแล้วจำนวน ๒๕ จังหวัดและจะพิจารณาเป็นพื้นที่ ๆ ตามสถานการณ์ และความจำเป็นไปตามลำดับต่อไป ซึ่ง คสช. จะคลี่คลายทั้งหมดโดยเร็ว

ที่ผ่านมาการทำงานของเจ้าหน้าที่สามารถใช้กฎหมายปกติ ในการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายได้เป็นจำนวนมาก อาทิ การปราบปราม เครือข่ายยาเสพติด ขบวนการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยการบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง ทั้ง ตำรวจ ปปส. กอ.รมน. ฯลฯ ร่วมกันทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม คสช. มีนโยบายให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายปกติให้มากที่สุด และใช้กฎอัยการศึกเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนได้มีความเชื่อมั่นในการทำงานของเจ้าหน้าที่และเคารพกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความสงบสุขอย่างแท้จริงในระยะต่อไป โดยทุกคนเคารพกติกาของสังคม

ความคืบหน้าผลการสร้างความเข้าใจให้กับบุคคลที่มีความเห็นต่าง ขัดแย้งกันในสังคม อาทิ การเรียกบุคคล เข้ามารายงานตัว ได้รับความร่วมมือจากบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างดี และยินดีที่จะร่วมสนับสนุนงานการปรองดองและ

การปฏิบัติงานของ คสช. นอกจากนี้ กิจกรรมส่งเสริมการปรองดองของมวลชน ดำเนินไปแล้วใน ๕๖ จังหวัดโดยมียอดคนเข้าร่วม ประมาณแสนกว่าคน ใน ๓๑๙ หมู่บ้าน ให้พบปะพูดคุยกันอย่างอิสระ ปราศจากแกนนำ การชี้แนะ ให้อำนาจหรือข้อเท็จจริงที่ได้ครบถ้วน

ทั้งนี้การดำเนินงานในเรื่องการสร้างความปลอดภัย เริ่มตั้งแต่การลดความขัดแย้งจัดกิจกรรมให้ประชาชนเข้ามาพบปะกัน การให้โอกาสบุคคลที่ฟังความข้างเดียวมาโดยตลอด ได้มีโอกาสรับฟังความเห็นอีกด้านมุมหนึ่ง การลดความหวาดระแวง ความไม่ไว้วางใจ การให้ความยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมายแต่พอดี การสร้างความเชื่อมั่น ให้ระบบกระบวนการยุติธรรม ดำรวจ อัยการ ศาล ซึ่งทุกอย่างต้องใช้เวลาและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปัจจุบันมิตรประเทศต่างๆเริ่มมีท่าทีที่เข้าใจถึงสถานการณ์ในประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับรัฐก็ยังดำเนินไปตามปกติ มีการแลกเปลี่ยนติดต่อราชการระหว่างประเทศ ในแต่ละกระทรวง อาทิ การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ของรักษาการปลัดกระทรวงกลาโหมตามคำเชิญของรัฐบาลจีน การเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียของข้าราชการในกระทรวงยุติธรรมตามแผนงานเดิม / กลุ่มนักธุรกิจประเทศต่างๆ เช่น จีน , ญี่ปุ่น ฯลฯ จะเชิญผู้ประกอบการของสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลียและยุโรปมาเพิ่มเติม ต่างมีความเชื่อมั่นและคงการลงทุนในประเทศไทยดั้งเดิม อย่งไรก็ตาม คสช. ยังคงดำเนินการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทยกับประเทศต่างๆ เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในเวทีต่างประเทศในทุกภาคส่วน ทั้งทางการทูต ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ราชการเอกชน ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย. ที่ผ่านมา หน.คสช. ได้พบปะหารือกับ ออท. และกงสุลใหญ่ไทยประจำต่างประเทศ จำนวน ๒๓ ท่าน มอบหมายให้ ออท. สร้างความเข้าใจ นำข้อมูลเหตุผลความจำเป็นในการเข้าควบคุมอำนาจ ของ คสช. และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านการปฏิรูป

การดำเนินนโยบายทางด้านเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ยังคงส่งเสริมการค้าเสรี ดูแลผลประโยชน์ของมิตรประเทศทุกประเทศในประเทศไทย เผยแพร่ให้มิตรประเทศได้รับทราบ สำหรับงานการเดินหน้าปฏิรูป ปัจจุบันอยู่ในระยะที่ ๑ มีความคืบหน้าไปมาก ซึ่งทาง คสช. คาดหวังที่จะสามารถขับเคลื่อนให้เข้าสู่ระยะที่ ๒ ภายในเวลา ๓ เดือน (๒ เดือนครึ่ง) ก่อนเดือน ก.ย. หากไม่มีปัญหาแทรกซ้อน มีขั้นตอนหลายอย่างที่ต้องดำเนินการ เราก็จะมีสถานการณ์บัญญัติแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ ภายในกันยายนขับเคลื่อนประเทศในเรื่องการปฏิรูป (เร่งด่วน/ระยะสั้น/ระยะยาว) นำไปสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ ในระยะที่ ๓ ที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปีในปี ๕๕ ซึ่งปัจจุบันงานต่างๆ ยังดำเนินไปตามขั้นตอนและห้วงเวลาที่ คสช. วางแผนไว้ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค.๕๓ เป็นต้นมา เพราะประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

สำหรับบางประเทศที่ยังมีท่าทีที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ คสช.เคารพในความคิด และจะไม่ไปตอบโต้ประเทศเหล่านั้น ซึ่งความสัมพันธ์กับประเทศเหล่านั้นก็ยังคงอยู่ในระดับความร่วมมือ และบรรยากาศที่ดีทั้งระหว่าง

ภาคราชการ ภาคเศรษฐกิจ และประชาชน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการให้ประเทศเหล่านั้นได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงบริบทสังคมไทย เห็นการปฏิบัติงาน และผลงานของ คสช. อย่างแท้จริง

๒.ด้านเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยา

- ในเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบ

การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐบาล หรือ คตร. โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อดำเนินการตรวจสอบหรือกำหนดนโยบายต่างๆ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง การดำเนินการของ คตร. หากโครงการใดที่ คตร. ตรวจสอบแล้วพิจารณาว่าไม่เหมาะสมจะให้หยุดดำเนินการ โดยในขั้นต้น คตร. จะเข้าตรวจสอบโครงการขนาดใหญ่ที่มีวงเงินเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อพิจารณาถึงแผนงานต่างๆ ว่ามีความเหมาะสมที่จะดำเนินการต่อไปหรือไม่อย่างไร การตรวจสอบจะตรวจสอบโครงการทุกโครงการที่รัฐบาลเดิมได้อนุมัติแล้ว และอยู่ระหว่างรอการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน ให้มีการพิสูจน์ยืนยัน มีหลักฐานชัดเจน โดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณยืนยัน และหากเร่งอนุมัติส่งจ่ายไปโดยไม่ทำการตรวจสอบ อาจเกิดการทุจริตในขั้นตอนการจัดทำความต้องการ หรือ TOR ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะส่งผลเสียหายกับรัฐ คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยทุกภาคส่วน อาทิ สตง., สภาพัฒนาฯ, สำนักงานฯ และคณะกรรมการเพิ่มเติมที่ คสช. จัดตั้งขึ้น

- สำหรับรายงานเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ของ คสช. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ โดยรวมในเดือนพฤษภาคม ปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ ๑๔ เดือน มาอยู่ที่ระดับ ๖๐.๗ จากเดิม ๕๗.๗ ในเดือนเมษายน เนื่องจากสถานการณ์ภายในประเทศผ่อนคลายมากขึ้น และผู้บริโภคมีความกังวลทางการเมืองลดลง ค่าเงินบาทมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และตราสารหนี้มีการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นจำนวน ๘ พันล้านบาท และ ๙ พันล้านบาท ตามลำดับแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่น ในแนวทางการบริหารเศรษฐกิจของ คสช. ในภาพการท่องเที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงจากปัญหาทางการเมือง ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาได้ปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติ ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้ คสช. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เชิญชวนผ่านทุกช่องทาง ไปยังทุกประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า /ประเทศคู่ค้า/ ประกอบกิจการร่วมกับไทย ช่วยชี้แจงเชิญชวนให้ชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในไทย โดยตั้งแต่ ๒๒ พ.ค.๕๗ ภายหลังการเข้าควบคุมอำนาจของ คสช. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ

การจ่ายเงินเยียวยาให้กับชาวนาผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าว ได้เริ่มจ่ายเงินตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ขณะนี้จ่ายไปแล้วจำนวน ๖๗๔,๒๕๓ ราย เป็นเงิน ๖๘,๖๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙ คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๗

สำหรับการกำหนดแนวทางช่วยเหลือในฤดูกาลเพาะปลูกต่อไปนั้น คสช.ได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ที่จะเร่งจัดทำมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่ง คสช.จะชี้แจงให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาทราบในรายละเอียด เมื่อมาตรการต่างๆ มีความชัดเจนแล้ว ทั้งนี้ มาตรการความช่วยเหลือจะรวมถึงผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ด้วย

แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ให้มีการบูรณาการ งบประมาณปี ๒๕๕๗ ของกระทรวงต่างๆ ฟังเสียงจากทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการ ประชาชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีโครงการขุดลอกคูคลองและพัฒนาแหล่งน้ำเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงและตอบสนองต่อแนวคิดการบริหารจัดการน้ำ ทั้งในเรื่องประสิทธิภาพ และประหยัดงบประมาณ โดยในระยะต่อไปคณะกรรมการ ของ คสช. ที่จัดตั้งขึ้นชุดนี้ จะกำหนดนโยบายการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบแก้ปัญหาหน้าแล้ง น้ำท่วม ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๘ และเป็นไปตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ที่วางไว้ในระยะยาว ทั้งนี้เป็นการบูรณาการทุกหน่วยงานภาครัฐ เอกชน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และภาคประชาชน ทั้งส่วนกลาง ภูมิภาคทั่วกัน

กตมา ไร่

สำหรับการบรรเทาความเดือดร้อน อันเนื่องมาจากค่าครองชีพ คสช.ได้มอบให้กระทรวงพาณิชย์ เชิญผู้ประกอบการ สินค้าอุปโภค บริโภค ที่เป็นความจำเป็นพื้นฐาน สำหรับการบริโภค จำนวน ๒๐๕ รายการ มาร่วมประชุม ซึ่งผู้ประกอบการ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ที่จะคงราคาสินค้าที่จำเป็นดังกล่าวไว้ที่ราคาเดิมต่อไปอีก ๖ เดือน ช่างหน้าทุกส่วนช่วยกันแก้ปัญหาการผูกขาด การเอาเปรียบจากนายทุน ลดต้นทุนภาคขนส่ง การตลาด นอกจากนี้ได้ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถในการบรรเทาปัญหาค่าครองชีพ จัดกิจกรรมช่วยเหลือประชาชน อาทิ ให้กองทัพบกและทุกเหล่าทัพ และทุกหน่วยงานที่มีขีดความสามารถ จัดจำหน่ายสินค้าราคาถูกโดยตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค ในเรื่องการค้าปลีกเกษตรกรผู้ผลิตรายย่อยที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ คสช.ได้สั่งการให้กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ ไปจัดทำแผน/มาตรการการเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร ผลไม้ ให้มีราคาสูงขึ้น เพื่อเกษตรกรประชาชนได้ผลประโยชน์ทั่วถึง และเป็นธรรม

โครงการนมโรงเรียน อนุมัติให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม(อ.ส.ค. เป็นผู้บริหารจัดการนมโรงเรียนทั้งระบบ และเน้นย้ำให้จัดหานมที่มีคุณภาพให้กับนักเรียนทั่วประเทศได้รับประทาน รวมทั้ง แก้ไขปัญหาให้สหกรณ์โคนมอย่างยั่งยืน

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เนื่องจากปัญหาแรงงานต่างด้าวจะเกี่ยวข้องกับกระทรวงหลายกระทรวงด้วยกัน จึงได้มอบหมายให้ ผบ.สส./รอง หน.คสช. เป็นประธานและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมทำงาน ซึ่งก็จะเป็นการบูรณาการการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพได้รวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้คือ แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายซึ่งมีอยู่ประมาณ ๘๐,๐๐๐ ราย และรอพิสูจน์สัญชาติเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องกฎหมายนั้น ได้สั่ง

การให้กระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติตามแนวชายแดน ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น หนองคาย สระแก้ว เชียงราย ระนอง ทั้งนี้ได้กำหนดให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี การกำหนดแนวทางการเปิดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ชนบท หรือพื้นที่ตามชายแดน สร้างงานในชนบท ดำเนินการช่วยเหลือพัฒนาระบบสหกรณ์รับซื้อ จัดเก็บ ปรับคุณภาพ ดูแลการส่งออกไปต่างประเทศป้องกันปัญหาการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย อาชญากรรม ป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบนำเข้าผลผลิตการเกษตรเข้ามาสวมสิทธิ์

๓. ปัญหาโครงสร้างราคาพลังงาน

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและความเข้าใจในเรื่องของพลังงานให้ถูกต้องตรงกัน คสช.ได้สั่งการหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดให้ทุกภาคส่วน/กลุ่มเห็นต่าง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลที่อาจได้รับมาไม่ตรงกัน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยส่วนราชการจะต้องตอบทุกๆคำถามของสังคมที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ให้เกิดความกระจ่างชัดเจน ตอบข้อสงสัยโดยไม่ใช้ระบบราชการมากนัก

พิจารณาแนวทางด้านพลังงานที่จะทำให้ประเทศไทยสามารถจัดหาพลังงานให้เพียงพอ ต่อความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น การจัดหาพลังงานภายในประเทศเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุด อาทิ การลดขนาดแปลงสัมปทาน รวมทั้งเพิ่มค่าสัมปทานให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงประเทศอื่นๆ การส่งเสริมให้มีการแข่งขันในธุรกิจสำรวจและผลิตน้ำมัน

การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นเรื่องที่สำคัญ เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าพลังงาน จึงต้องเสริมสร้างความมั่นคงให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้ในทุกรูปแบบ

การส่งเสริมพลังงานทดแทน ที่สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ ลดภาระการนำเข้า รวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียมที่มีอยู่อย่างจำกัดไว้ใช้ต่อไปในอนาคต กำหนดเป็นนโยบายให้มีการพัฒนาและมีการใช้พลังงานทดแทนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่

ราคาพลังงานเป็นเรื่องหนึ่งที่กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง ประกอบด้วย ต้นทุนจากหลายส่วน โดยการกำหนดราคาจะพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค สอดคล้องกับตลาด และไม่ให้เป็นภาระต่อค่าครองชีพของประชาชนมากเกินไป โดยไม่กระทบต่อโครงสร้างรายได้ของประเทศด้วย

ในเรื่องของกองทุนน้ำมันเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจ ในขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการศึกษารายละเอียดเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานที่โปร่งใส และเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

คสช. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (กอ.) ซึ่งกลไกกรรมการระดับนโยบาย จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูล และกำกับกำกับการดำเนินงานด้านพลังงานให้เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาชน

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมขนส่ง และเกษตรกรรม บริษัท ปตท.และบริษัทมหาชนอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ จะนำทุกปัญหา มาแก้ไขอย่างเป็นระบบ ขอเวลาสักระยะก่อน เพื่อพิจารณา

การดำเนินงานด้านพลังงานของประเทศ คสช.จะขับเคลื่อนให้เกิดความเป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย เพื่อให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต

๔. การส่งเสริมการลงทุน

คสช. ได้ออกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โดยได้รวบรวมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นคณะกรรมการ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง ได้มีส่วนร่วมในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ อาทิ นายกสภาคผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนชุดใหม่ที่ได้การแต่งตั้งจะเริ่มประชุมโดยเร็ว เพื่อพิจารณานุมัติให้การส่งเสริมสำหรับคำขอรับการส่งเสริมที่มีขนาดการลงทุนเกิน ๒๐๐ ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ซึ่งคั้งค้างการพิจารณามากถึง ๔๐๓ โครงการ วงเงินลงทุนประมาณ ๗.๖ แสนล้านบาท ให้แล้วเสร็จภายในเวลาประมาณ ๒ เดือน เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ สร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

นอกจากนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในอนาคต ซึ่งหัวหน้า คสช. ได้มอบนโยบายแล้วว่า จะต้องมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูง ไม่ควรเน้นกิจการที่ใช้แรงงานราคาถูก รวมถึงจะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย จะต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มและใช้วัตถุดิบภายในประเทศในอัตราที่เหมาะสม มีการประหยัดพลังงานหรือส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล ก๊าซชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวมวล พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ นอกจากนี้ ต้องเป็นอุตสาหกรรมสะอาด และไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต

สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงงานไปแล้วนั้น หากไม่ดำเนินการจัดตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ๑ ปี ทาง คสช.อาจจะพิจารณายกเลิกใบอนุญาต และห้ามการเปลี่ยนสิทธิใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่กำหนด อาทิ ๒ ปี เพื่อป้องกันการทุจริตโดยการนำใบอนุญาตดังกล่าวไปขายต่อ

การดำเนินการในเรื่องอื่นๆ

ปัญหาปากท้องเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ คสช. ให้ความสำคัญ โดยที่ผ่านมามีคำสั่งให้ดำเนินการในเรื่องความช่วยเหลือไปแล้ว อาทิ การชะลอการปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้มภาคครัวเรือนไว้ที่ราคาเดิม จากเดิมที่ต้องปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑ มิ.ย. ที่ผ่านมามี กก. ละ ๕๐ สต. จนกว่าจะมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในภาพรวมเสียก่อนให้ได้โดยเร็ว

พิจารณาความมีประสิทธิภาพ/ความโปร่งใส ของบอร์ดรัฐวิสาหกิจ โดยเน้นบุคลากรที่มีความรู้ คุณธรรม ธรรมภิบาล เข้ามาเป็นบอร์ด ลดสิทธิผลตอบแทนกรรมการที่เกินความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกฎหมาย และข้อบังคับจำนวนมาก

เร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี ๕๗ ที่จะสิ้นสุดในเดือน ก.ย. ซึ่งตั้งเป้าหมายจะเร่งรัดเบิกจ่ายให้ได้ ๙๕% ของรายจ่ายทั้งหมด 2.525 ล้านบาท จากเดิมที่คาดว่าจะปีนี้จะเบิกจ่ายไปได้เพียง ๙๒% โดยยอดเบิกจ่ายล่าสุด ณ วันที่ ๓๑ พ.ค. ๕๗ มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 1.565 ล้านล้านบาท คิดเป็น ๖๒% ทั้งนี้ เพื่อให้เม็ดเงินไปถึงมือประชาชน และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการจับจ่ายใช้สอย โดยมีการตรวจสอบ ควบคุมให้โปร่งใส โดยคณะกรรมการ คตร.

โครงการใดที่ไม่ผ่านการตรวจสอบในเรื่องความโปร่งใส ไม่มีประโยชน์กับประชาชน มีความซ้ำซ้อนให้ปรับแผนงาน โดยโอนงบไปยังโครงการที่มีความพร้อม อย่างไรก็ตามการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณให้ทำได้ตามความจำเป็น ยกเว้นรายการการโอนงบประมาณเพื่อเดินทางต่างประเทศ และการจัดซื้อยานพาหนะเพราะอยากให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมมากที่สุด อะไรที่ยังไม่จำเป็นก็ไม่ควรจ่าย

การเพิ่มวงเงินสินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจทั้ง ๘ แห่งจากเป้าหมายการปล่อยสินเชื่อใหม่สุทธิ ๑๒๙,๐๐๐ ล้านบาทเพิ่มเป็น ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาทเพื่อให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พี่น้องประชาชนก็ต้องพิจารณาตามความจำเป็นเหมาะสมของตนเอง อะไรควรกู้ก็กู้ อะไรไม่ควรก็อย่ากู้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีเหตุ มีผลพอประมาณ มีภูมิคุ้มกันที่ดี มีความรู้และคุณธรรม กับตัวเองอย่าพึ่งเพื่อ

อนุมัติงบกลางจำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท เพื่อสนับสนุนค่าปัจจัยการผลิตให้แก่ชาวสวนยางไร่ละ ๒,๕๒๐ บาท

อนุมัติงบกลางจำนวน ๒๐๐ ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน (อีเอ็มเอส) ระบาดในกุ้งทะเล ซึ่งกระทรวง เกษตรฯ ระบุถึงความจำเป็นว่า จะช่วยป้องกันการสูญเสียรายได้การส่งออกกุ้งไทยได้อย่างน้อย ๓๐,๐๐๐-๔๐,๐๐๐ ล้านบาท และช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ราย หรือ ๓๐-๔๐% ของจำนวนผู้เลี้ยงกุ้งไม่ต้องหยุดการผลิต

อนุมัติงบกลางจำนวน ๕,๔๘๘ ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวม ๕๘๔,๐๐๕ ราย ที่ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ระหว่างปี ๒๕๕๕-๕๗

สำหรับโรงงานยาสูบ แผนเดิมที่จะย้ายไปตั้งที่แห่งใหม่ในปี ๕๕ ยังคงเดินหน้าต่อไปตามแผนเดิม คือให้ใช้พื้นที่ดังกล่าวทำเป็นสวนสาธารณะเพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนและเป็นปอดของคนกรุงเทพฯ

เร่งรัดโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและเป็นความต้องการของประชาชน ผ่านการตรวจสอบความโปร่งใสแล้ว อาทิ รถไฟฟ้ารางคู่ รถไฟฟ้าส่วนต่อขยาย ให้สามารถเริ่มดำเนินการได้ก่อนสิ้นสุดปี ๒๕๕๗

การปรับย้ายข้าราชการ ในวาระพิเศษ กระทำเท่าที่จำเป็น เพื่อให้เกิดบรรยากาศภายในองค์กรที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนงาน การแก้ปัญหาสำคัญให้ประชาชน ทั้งนี้การปรับย้ายตามวาระที่จะทำในเดือนตุลาคมจะมีการพิจารณาต่อไปโดยรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาใหม่

การชมภาพยนตร์ตำนานสมเด็จพระนเรศวร เป็นความร่วมมือจากภาคเอกชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีประชาชน

ระบบการศึกษา จะทำการปรับปรุงทั้งระบบ ในเรื่องเนื้อหาที่มุ่งเสริมสร้างภูมิปัญญาในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ความมีวินัย มีคุณธรรม ศีลธรรม ค่านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รู้จักหน้าที่ของตน การบริหารจัดการศึกษา ที่เน้นไปที่ตัวบุคคล ทั้งครูและนักเรียน การให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางมากกว่าการพัฒนาวัตถุ การผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพเพื่อเป็นแรงงานคุณภาพของประเทศ จบมาจ้างทำ การศึกษาช่างกล ช่างฝีมือ ฯลฯ ขจัดปัญหาการส่งคืนเงินกู้ กยศ. เนื่องจากนักเรียนที่จบมีรายได้ มีงานทำ ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กระทรวงศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการไปแล้ว ซึ่งจะต้องปฏิบัติให้ได้ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว (อาทิ เยอรมัน เป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีแรงงานมีคุณภาพ การศึกษาจะเน้นที่สายวิชาชีพ)

ระบบพลังงาน ให้มีการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบ ปรับปรุงคณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสะท้อนผลประโยชน์ของประเทศชาติโดยแท้จริง ตอบคำถามสังคมได้

การต่างประเทศ ดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อย่างต่อเนื่องและเข้มข้นขึ้น สร้างบรรยากาศความไว้วางใจกับมิตรประเทศอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกัน ในทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี ทั้งในภูมิภาค อาทิ อาเซียน/AEC และระดับโลก

การปรับปรุงระบบบริหารราชการและแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นโครงสร้างใหญ่ๆ และกระทบกับคนจำนวนมากจะดำเนินการในรายละเอียดเมื่อเข้าสู่ระยะที่ ๒ คือ ห้วงการปฏิรูป แต่อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องเร่งด่วนที่จะส่งผลเสียหายต่อรัฐและประชาชนที่ต้องเร่งแก้ไขทันที อาทิ การตรวจสอบแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน องค์กรอิสระ ที่ถูกมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนและเป็นการนำไปสู่การทุจริต

เชิงนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างในราคาที่สูงเกินความเป็นจริง ส่อไปในทางทุจริต(ลดราคาลง ๑๐-๓๐%) จะทำการตรวจสอบโดยทันที

วันนี้พอแค่นี้ก่อน มีปัญหาอีกมาก ขอเวลาในการทำงาน วันนี้ผม/คสช. ถูกกดดันด้วยปัญหา ด้วยเวลาอยู่แล้ว จากความคาดหวัง ความไว้วางใจจากประชาชน เราจะไม่ทำอะไรผลิผลาม เร่งด่วนจนเกิดผลกระทบในระยะยาว เพื่อประโยชน์สุขของชาติ ประชาชน อย่างยั่งยืน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะในเรื่อง ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง หลักการมีเหตุมีผล พอประมาณ มีภูมิคุ้มกัน ซึ่งจะต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไป ขอขอบคุณและสวัสดี

คำชี้แจง หน.คสช. ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” เมื่อ ๓๐ พ.ค. ๕๗

- สวัสดิ์ศรีรับ ในนามของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติขอขอบคุณประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย และข้าราชการทุกหมู่เหล่า / ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คสช. เป็นอย่างดี ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์โดยรวมมีความเรียบร้อย
- เหตุผลที่ คสช. เข้ามาบริหารราชการในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก ความแตกแยกทางความคิดทางการเมืองของประชาชนที่ยังรากลึก ด้วยเหตุผลหลายประการ ทั้งผิด ทั้งถูก การชุมนุมประท้วงที่ยาวนาน ตลอดจนเหตุการณ์ความรุนแรง การใช้อาวุธสงคราม รวมทั้งมีการทุจริต ทำผิดกฎหมาย เป็นผลให้ประชาชนไม่มีความสุข และไม่ปลอดภัย รัฐบาลรักษาการไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายปกติไม่ได้ ไม่สามารถบริหารราชการแผ่นดินด้วยอำนาจที่มีอยู่อย่างเพียงพอ / การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ ติดขัดไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยข้อกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ / การจัดทำงบประมาณปี ๒๕๕๘ มีความล่าช้า ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากปล่อยให้ยืดเยื้อยาวนาน จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของคนไทยโดยรวม และประเทศไทย ตลอดจนผลประโยชน์ของมิตรประเทศที่มีในประเทศไทย รวมทั้ง พันธสัญญาต่าง ๆ ที่ไทยได้ทำไว้กับมิตรประเทศต่าง ๆ มาอย่างยาวนาน
- การเข้ามาควบคุมสถานการณ์ของ คสช. เป็นการเข้ามายุติความรุนแรง ปลดล็อคข้อจำกัดเล็กน้อยต่าง ๆ ที่คั่งค้างอยู่ในกระบวนการรออนุมัติจากรัฐบาลที่ผ่านมาอีกมากมาย และเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยทั้งชาติ รวมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้าเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้ ประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ชาวต่างชาติ มีความสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทุกคน ทุกประเทศโดยรวม และที่สำคัญที่สุดคือ เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทั้งปวงตลอดมา ได้รับการปกป้องจากคนไทยทุกคน
- งานของ คสช. มีขอบเขตที่สำคัญอยู่ ๒ ประการหลัก ๆ คือ
 - (๑) งานส่วนที่ ๑ งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยทั่วราชอาณาจักร
 - การประกาศใช้กฎอัยการศึก เป็นความจำเป็น ซึ่งเป็นกฎหมายความมั่นคงสูงสุด ที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่สามารถหยุดความรุนแรงได้ทันที โดยที่ผ่านมากฎหมายปกติปัจจุบันไม่สามารถยุติความขัดแย้ง ความรุนแรงได้เลย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้ประชาชนได้เรียนรู้และเคารพกฎหมาย ลดความขัดแย้ง โดยยึดหลักกฎหมาย และสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะพยายามใช้อำนาจเท่าที่จำเป็น ไม่ใช้อำนาจเกินขอบเขต โดยให้ประชาชนเดือดร้อนน้อยที่สุด รมัดระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน เมื่อสถานการณ์กลับไปสู่สภาวะปกติ จะได้กลับไปใช้กฎหมายปกติโดยเร็วที่สุด

➤ ในส่วนของการประกาศห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถาน หรือเคอร์ฟิวนั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้ คสช. สามารถจัดระเบียบและดูแลความสงบเรียบร้อย ให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อเสรีภาพในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนอยู่บ้าง โดยในระยะแรกอาจต้องเข้มงวด เพื่อแยกแยะผู้ก่อเหตุรุนแรงกับประชาชนทั่วไป สกัดกั้นการขนย้ายอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ เช่น ยาเสพติด อาชญากรรม การลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมาย รวมทั้งการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธที่ได้ก่อเหตุความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมา และมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นต่อไป ตามที่มีผลการจับกุมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและอาวุธสงคราม สิ่งผิดกฎหมาย และความผิด อื่น ๆ โดยการปฏิบัติร่วมของเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ได้เป็นจำนวนมาก ตั้งแต่ ๒๒ พ.ค. เป็นต้นมา

➤ การลดระดับประกาศห้ามดังกล่าว จะเป็นไปตามสถานการณ์ ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา คสช. ได้ผ่อนคลายนโยบายการดังกล่าวไปแล้วในระดับหนึ่ง โดยการปรับลดเวลาจากเดิม ๒๒๐๐ - ๐๕๐๐ ปัจจุบันเป็น เทียงคืน - ๐๕๐๐ ทั้งนี้หากเหตุการณ์เป็นปกติมากยิ่งขึ้น พื้นที่ที่ไม่มีสถานการณ์หรือพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว จะได้พิจารณาปรับลดมาตรการลง เพื่อให้ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการอื่นๆ คล่องตัวขึ้น และจะนำไปสู่การยกเลิกได้ในไม่ช้า หรือโดยเร็วที่สุด

➤ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาระหว่างมีการประกาศห้าม ได้มีมาตรการบรรเทาผลกระทบ โดยการยกเว้นให้แก่ประชาชน หน่วยงานที่มีความจำเป็น เช่น แพทย์ โรงพยาบาล การส่งผู้ป่วยเจ็บ การขนส่งเชื้อเพลิง การเดินทางไปต่างประเทศ การเดินทางของพนักงานที่ทำงานเป็นผลัดในห้วงเวลากลางคืน ฯลฯ โดยการขออนุญาตกับด่านตรวจทหารตำรวจในเส้นทางที่สัญจร ซึ่งการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนทุกครอบครัวมีความสุข มีความปลอดภัย ทุกคนได้กลับไปอยู่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตากัน หลังจากที่ประสบกับสถานการณ์เสี่ยงภัยอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความรุนแรง และการชุมนุมที่ยาวนานกว้างขวางที่เกิดขึ้นตลอดห้วงระยะเวลากว่า ๖ เดือน ที่ผ่านมา และดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งมาเกือบ ๙ ปีเต็ม

➤ การเชิญบุคคลมารายงานตัว มีความจำเป็น โดยเป็นการเชิญผู้ที่อยู่ในความขัดแย้ง ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เช่น แกนนำ ผู้สนับสนุน นักวิชาการ และอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรง หรือโดยอ้อมที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งบุคคลบางคนที่มีอิทธิพลในเชิงสัญลักษณ์ ในการระดมมวลชนสร้างความขัดแย้งขึ้นมาอีกจากการแสดงความคิดเห็นตามกระบวนการประชาธิปไตย อย่างไรก็ตามหากการแสดงออกดังกล่าว มีผลกระทบต่อความสงบสุขโดยรวม ก็จะถูกเชิญตัวมาชี้แจง คัดแยก ไปดูแล เพื่อสงบสติอารมณ์ และคิดทบทวนว่าที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปบ้าง ซึ่งอาจผิดบ้าง ถูกบ้าง ตามความเชื่อเหตุผลส่วนตัว เพื่อให้ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และคิดว่าเราจะมีส่วนช่วย และร่วมมือกับทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อนำพาประเทศชาติไปข้างหน้าได้อย่างไร ซึ่งตาม

พ.ร.บ. ภาควิชาการศึกษ มีอำนาจควบคุมตัวได้ ๗ วัน หากมีความผิดก็ต้องถูกนำเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป เช่น ส่งตัวให้เจ้าหน้าที่ตำรวจส่งฟ้องศาล

➤ บุคคลที่ถูกเชิญตัวมา บางคนอาจถูกควบคุมตัวแล้วแต่กรณี เช่น ๑ - ๒ วัน, ๓ - ๔ วัน, ๕ - ๖ วัน อย่างไรก็ตาม หากมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางใช้ความรุนแรง จะถูกควบคุมนานกว่าคนอื่น แต่ไม่เกิน ๗ วัน โดยจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของความเป็นอยู่หลับนอน และอาหาร การกิน โดยที่ไม่มีการบังคับขู่เข็ญ / ซ้ำมทรมาน / พันธนาการ หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด สำหรับผู้ที่ไม่มารายงานตัวนั้น ต้องถือว่า ไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองและยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้ เอาชนะ ฝ่าฝืน ภาควิชาการศึกษ โดยไม่เคารพกติกา กฎหมายความมั่นคงสูงสุดในปัจจุบัน ต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลบางกลุ่มที่ยังคงต่อสู้ด้วยความรุนแรง โดยใช้อาวุธสงคราม หรือวัตถุระเบิด ก็จะต้องถูกปราบปรามอย่างเด็ดขาดเช่นกัน

➤ เราจะต่อสู้กันด้วยการยึดเพียงแนวความคิดของตน หรือการตีความกฎหมายเพื่อเข้าข้างแต่ละฝ่ายไม่ได้อีกต่อไป เพราะมีแต่จะก่อให้เกิดความแตกแยกไม่มีที่สิ้นสุด คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศไม่มีความสุข ประเทศขาดเสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ ดังนั้น ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต้องหันมาร่วมมือกัน เสริมสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ ยุติการใช้ความรุนแรงต่อกัน สิ่งใดที่จะเป็นข้อขัดแย้งหรือเห็นต่าง ต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ก่อน และให้นำมาหารือเพื่อหาทางออกให้เป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มทุกฝ่าย เพื่อให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ และ คืนความสงบสุขให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่า

➤ การประกาศห้ามชุมนุมทางการเมืองหรือต่อต้าน คสช. เกิน ๕ คนนั้น มีความจำเป็นเนื่องจากช่วงนี้ เป็นระยะเริ่มแรกของการปฏิบัติงาน คสช. ต้องการให้เกิดความสงบสุขและปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยทันที คสช. ไม่สามารถให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด มาแสดงความขัดแย้ง ต่อต้านได้ เพราะจะเป็นเหตุให้ฝ่ายอื่น ๆ ออกมาต่อสู้กันอีก จนทำให้เหตุการณ์บานปลายขยายตัว ดังนั้น จึงขอร้องให้ประชาชนทุกพวกทุกฝ่ายอย่าได้ออกมาชุมนุมในห้วงนี้ เพื่อจะได้ไม่เกิดการปะทะกัน หรือเกิดเป็นปัญหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีก อย่างไรก็ตาม คสช. มีความจำเป็น ต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่มาชุมนุมทุกพวกทุกฝ่ายที่ละเมิดการประกาศห้ามดังกล่าวด้วยมาตรการที่เหมาะสมในการปฏิบัติ

➤ การระงับ ควบคุมสื่อต่างๆ บางสื่อ หรือบางสถานี หรือบางรายการนั้น ในระยะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจาก ตลอดระยะเวลาประมาณ ๙ ปีที่ผ่านมา รวมทั้งการชุมนุมประท้วงล่าสุด ๖ เดือนที่ผ่านมา ได้มีการใช้สื่อทุกประเภท รวมทั้ง สื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ มาบิดเบือน ปลุกกระดม ปลุกปั่น ต่อสู้ และสร้างความเกลียดชังต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง มีทั้งถูก และ

ผิด เจตนาดีต่อบ้านเมืองก็มี ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นมาตามลำดับ มีการข่มขู่ใช้ความรุนแรงต่อฝ่ายตรงข้าม และมีการสร้างความเข้าใจผิดต่อผู้ที่เห็นต่าง หรือประชาชนที่อยู่ตรงกลาง จนทำให้เกิดความสับสนต่อความเข้าใจของประชาชนตลอดเวลา โดยฝ่ายหนึ่งมองเห็นความไม่ชอบธรรมซึ่งมีหลายเรื่องที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้ว ในขณะที่อีกฝ่ายโต้แย้งด้วยข้อกฎหมาย อำนาจอรัฐ และด้วยความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ทำให้ไม่สามารถยุติปัญหาลงได้ด้วยวิถีทางของประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ความคิดเห็น ของนักวิชาการ และผู้ที่ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้เกิดความสับสน ในสังคม ทำให้การแก้ไขปัญหายุ่งยากขึ้นไปอีก จึงจำเป็นต้องมีการระงับข้อดังกล่าว อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี คสช. มิได้มีนโยบายปิดกั้น หรือระงับสื่อสังคมออนไลน์แต่อย่างใด

➤ การปรับย้ายข้าราชการของทุกกระทรวง ทบวง กรม เป็นเรื่องภายในของทุกหน่วยงาน โดยมีเหตุผลความจำเป็นในการดำเนินการ เพื่อลดความขัดแย้งที่มีมาแต่เดิม ส่วนประเด็นที่กล่าวหาว่าเป็นการโยกย้ายอีกฝ่าย หรือเป็นการรังแกข้าราชการ ซึ่งหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ ทั้งนี้ในข้อเท็จจริงก็ สืบเนื่องจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาในอดีตกับกระบวนการใช้อำนาจรัฐในทุกพื้นที่ หรือมีอำนาจในการบริหารองค์กร รวมทั้งเป็นข้าราชการที่ทำหน้าที่ให้กับรัฐ ซึ่งไม่สามารถทำให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา หรือลดความขัดแย้งภายในองค์กร หรือระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับเพื่อความเหมาะสม โดยเป็นนโยบายให้ส่วนราชการโดยปลัดกระทรวง และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้ดำเนินการในกรอบอำนาจของตนเอง สำหรับในส่วนที่มีการปรับย้ายข้ามกระทรวงหรือสังกัดหน่วยงานอื่นที่อยู่ในอำนาจของ นายกรัฐมนตรี/คณะรัฐมนตรี ก็จำเป็นต้องใช้อำนาจของ หัวหน้า คสช. ในการอนุมัติและลงนาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจ กับประชาชนและสังคมให้เกิดการยอมรับ มิได้ถือเป็นความผิดส่วนบุคคลแต่ประการใด ยังเคารพเกียรติยศของความเป็นข้าราชการในทุกองค์กรอยู่เสมอ

(๒) งานส่วนที่ ๒ การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน ให้ได้โดยเร็วที่สุด

➤ หลังจากที่มีการบริหารราชการแผ่นดิน สะดุดหยุดอยู่กับที่มาหลายเดือน จนงบประมาณปี ๒๕๕๗ ต้องหยุดชะงักบางรายการ ไม่สามารถเบิกจ่าย หรือดำเนินการได้ ประชาชน/ส่วนราชการเดือดร้อนจากปัญหาดังกล่าว จำเป็นต้องปลดล็อก หาทงออกด้วยรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม จากนั้นจะต้องดำเนินการในเรื่องการจัดทำงบประมาณปี ๕๘ ให้ได้ทันกำหนดเวลา ซึ่งวาระการจัดทำงบประมาณใกล้จะสิ้นสุด เพื่อประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้ในปีงบประมาณ ๕๘ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ทันต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปลายปีหน้า

➤ หลักการสำคัญของ คสช. ในการบริหารราชการในสถานการณ์ไม่ปกติในปัจจุบัน คือ ใช้ระเบียบบริหารงานปกติของทุกส่วนราชการให้มากที่สุด เว้นในเรื่องที่เป็นปัญหาติดค้าง หรือปัญหาเร่งด่วน ทั้งนี้ คสช. มิได้ไปสั่งการส่วนราชการให้ปฏิบัติ หรือไม่ต้องปฏิบัติในสิ่งผิดกฎหมายหรือ

มิตรเปรียบเทียบเพื่อผลประโยชน์ใครแต่ประการใด หรือ คสช.ตกลงใจเองโดยพลการ เพียงแต่จัดคณะทำงาน ประสานงาน หรือ ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมกับข้าราชการประจำจากแต่ละกระทรวง ไปร่วมกันขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจจากประชาชน

➤ การใช้จ่ายงบประมาณ ที่เกรงว่า คสช.จะมาใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่จำกัดนั้น ขอเรียนว่า เป็นไปไม่ได้ เพราะทุกอย่างต้องอยู่ในระเบียบวินัย การเงิน การคลัง ของทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งมีการหารือ สอบถาม กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย/สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความรอบคอบก่อนการดำเนินการ

➤ การใช้จ่ายงบประมาณ จะไม่ใช้จ่ายจนเกินกำลัง จนเสียวินัยการเงินการคลังของประเทศ และไม่เกินยอดหนี้สาธารณะ ซึ่งกำลังตรวจสอบตัวเลขที่แท้จริงในปัจจุบัน ในยอดงบประมาณที่ใช้ไปแล้ว และยังไม่ได้ใช้ ซึ่งมีผลผูกพัน ต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือในด้านการเงินการคลังของประเทศในสายตาของต่างประเทศ และสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนต่างประเทศ ที่จับตามองสถานะเศรษฐกิจ ชี้ความสามารถของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ ว่า จะมารวมลงทุนอีกหรือไม่ ทั้งนี้โชคดีที่ไทยมีพื้นฐานทางเศรษฐกิจดีอยู่แล้ว หากมีการขับเคลื่อนที่ดีต่อไป น่าจะไม่น้อยหน้าใครในภูมิภาคอาเซียน และของโลกในอนาคต

➤ การใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๕๗ จะเริ่มจาก

(ก) แผนงาน/โครงการที่ค้างคาอยู่เร่งด่วนซึ่งมีผลต่อประชาชน และเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะความต้องการพื้นฐานของประชาชน เงินหมุนเวียนในระบบ ซึ่งได้เริ่มดำเนินการจากการจ่ายเงินจำนำข้าวที่ติดค้างอยู่ประมาณ ๙๒,๐๐๐ ล้านบาท ขณะนี้ได้เริ่มทยอยจ่ายไปแล้วเป็นบางส่วน

(ข) แผนงาน/โครงการที่ได้อนุมัติไว้แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากติดขัดปัญหากฎหมายในรัฐบาลที่ผ่านมา โดยจะเร่งตรวจสอบ จัดลำดับความเร่งด่วนและดำเนินการให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะงบประมาณที่จะทำให้เกิดผลต่อ เงินหมุนเวียนในระบบ งบภัยพิบัติ การซ่อมแซมสาธารณูปโภค ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า เป็นต้น โดยมีได้เป็นการใช้งบประมาณจำนวนมากในโครงการขนาดใหญ่แต่อย่างใด

(ค) โครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการมูลค่า ๒ ล้านล้านบาท, ๓.๕ แสนล้านบาท จะนำมาพิจารณาตัวอย่างรอบคอบว่าโครงการใดที่เป็นประโยชน์ ก็จะนำไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะเรื่องแยกพิจารณาแยกดำเนินการใหม่ทั้งหมด เพื่อให้เริ่มต้นได้อย่างโปร่งใส เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องดำเนินการก่อน หาวิธีการเริ่มต้นโดยใช้งบประมาณประจำปี หรือ ใช้การลงทุนโดยภาคเอกชน ฯลฯ เพื่อเป็นการลดภาระการใช้จ่ายจากการกู้เงินจำนวนมาก อันจะเป็นภาระผูกพันในระยะยาว แต่ต้องโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่ทำทั้งหมด ทุกแผนงาน โครงการ ต้องเริ่มต้นด้วยการบูรณาการ เกิดประโยชน์ เกื้อกูลกัน โครงการต่อโครงการ กระทรวง ต่อ

กระทรวง ในงบประมาณเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ไม่ได้ทำแผนงาน/โครงการตามฐานเสียง หรือเหตุผลทางการเมือง ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรม เช่นในอดีตที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งคงนำไปหาหรือในการจัดทำงบประมาณปี ๕๘ และน่าจะอยู่ในการพิจารณาดำเนินการของรัฐบาล/กรม. ที่จะจัดตั้งขึ้นโดยเร็วที่สุด ได้ทันก่อนการเริ่มต้นปีงบประมาณ ๕๘ คือ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป

➤ การจัดทำ และการดำเนินการด้านงบประมาณทุกแผนงาน/โครงการ จะใช้การดำเนินการให้ใกล้เคียงกับการมีรัฐบาลปกติ ที่สำคัญเน้นให้สามารถรับการตรวจสอบได้ในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณจากหน่วยรับผิดชอบในการตรวจสอบได้ตามกฎหมาย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรมและมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ

➤ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน การขุดลอกคู คลอง / การสร้างถนน เส้นทางเชื่อมต่ออาเซียน หรือซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดี จะต้องรีบดำเนินการโดยทันที แต่ต้องไม่เป็นภาระกับรัฐบาลใหม่ และเป็นปัญหาอื่น ๆ ในอนาคตอีก เน้นการใช้จ่ายงบประมาณด้วยการบูรณาการหน่วยงานและงบประมาณของหน่วยที่รับผิดชอบ ต้องร่วมมือกัน

➤ สำหรับราคาพืชผลทางการเกษตร อื่น ๆ อีกหลายอย่าง ก็กำลังหามาตรการดูแลให้เกิดความยั่งยืนว่าจะทำได้อย่างไรในปีงบประมาณ ๕๘ โดยไม่ให้นำไปสู่โครงการประชานิยม ซึ่งจะเกิดปัญหาตามมาอีกมากมายในอนาคตโดยให้แนวทางไปพิจารณาในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต สนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ ส่งเสริมตลาดรวมการเกษตรทุกพื้นที่ พัฒนาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยใช้พื้นที่น้อยลง เพิ่มการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง และหาวิธีใช้ประโยชน์วัตถุดิบภายในประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าจากวัตถุดิบให้สูงขึ้น ราคาสินค้าก็ต้องให้เป็นไปตามกลไกตลาดการค้าเสรี มุ่งเน้นเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้สูงขึ้น แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว

➤ ปัจจุบัน คสช. ได้เร่งรัดให้มีการจ่ายหนี้ให้กับชาวนาเร่งด่วน อีกประการหนึ่งคือ จากกรณีที่ ธกส. มีการติดค้างการจ่ายเงินกับชาวนามาเป็นเวลานาน ทำให้ชาวนาเสียโอกาส คสช. กำลังพิจารณาว่าจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร ซึ่งจะพิจารณาในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

➤ สำหรับการส่งเสริมการค้าเสรีอย่างเป็นธรรม, การลดการผูกขาด จัดตั้งตลาดกลาง, การควบคุมราคาสินค้าสำหรับอุปโภค บริโภค , การลด-เพิ่มภาษีต่าง ๆ กำลังอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งให้มีการกำหนดพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ส่งเสริมโรงงานขนาดเล็กตามแนวชายแดนและชนบท หรือช่องทางผ่านแดนที่สำคัญ เพื่อให้แรงงานผิดกฎหมายไม่เข้ามาหางานในพื้นที่ตอนใน ลดความแออัดของพี่น้องประชาชนไทยที่ต้องเข้ามาหางานในเมืองใหญ่ให้มากที่สุด

➤ ในส่วนของพลังงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีมาตรการดูแลได้อย่างไรบ้างแต่ทุกอย่างต้องอยู่ในกติกา วินัยการเงินการคลัง กฎเกณฑ์ กติกาของ ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทมหาชน รวมถึงการพิจารณาจัดตั้งกองทุนในภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนหาวิธีดำเนินการจัดตั้งกองทุนประเทศขนาดใหญ่ เพื่อลดการลงทุนของรัฐ ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ ก็กำลังพิจารณาทบทวนปรับปรุงให้ดีขึ้นให้ทันสมัย เร่งพิจารณาถึงการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานของไทยรวมทั้งเร่งพัฒนาในเรื่องพลังงานทดแทน ทั้งจากลม/แสงแดด และพืชพลังงานอื่นๆ ให้เหมาะสมโดยเร็ว

➤ คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ (บอร์ด) มีความจำเป็นจะต้องปรับให้อยู่ในระเบียบ มีมาตรฐาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาบริหารงานให้มีความโปร่งใส มีการตรวจสอบ และมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี

➤ กล่าวโดยสรุปคือ ประเทศ และประชาชนชาวไทย ยังมีปัญหาอีกมากมายที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข และจัดระเบียบซึ่งจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขให้ได้โดยเร็ว ที่ผ่านมาเวลาในการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้สูญเปล่าไปกับความขัดแย้งของคนภายในชาติไปมากพอแล้ว เราจำเป็นต้องเดินหน้าต่อไป เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ

● สำหรับ Road Map ของ คสช.

(๑) ระยะที่ ๑ : ช่วงแรกของการควบคุมอำนาจการปกครอง จะดำเนินการในเรื่องการปรองดองสมานฉันท์ ให้เร็วที่สุด ในกรอบเวลา ๒ - ๓ เดือน นอกจากงานความมั่นคงและขับเคลื่อน ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์การปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูปทั้งในส่วนกลาง และ ในระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การปฏิรูปในระยะที่ ๒ โดยทุกพื้นที่ต้องเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด คสช. ได้มอบหมายให้ กอ.รมน. ดำเนินการโดยเริ่มรวมกลุ่มจากเล็ก มาใหญ่ เพื่อให้ผู้เห็นต่างได้พบปะพูดคุยกันแต่เนิ่นและเพื่อมิให้ เป็นปัญหาต่อไปในระยะที่สอง รวมทั้งจัดตั้งคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อเตรียมการสู่การปฏิบัติให้พร้อมในระยะที่ ๒ โดยปราศจากความขัดแย้งตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งมีได้มีการดำเนินการในเรื่องการปรับโครงสร้างของส่วนราชการใด ๆ เรียกผลประโยชน์ ค่าตอบแทน หรือ การนิรโทษกรรมใดๆทั้งสิ้นในปัจจุบัน

(๒) ระยะที่ ๒ : การใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราว ซึ่งกำลังดำเนินการจัดทำอยู่โดยฝ่ายกฎหมาย จะมีการจัดตั้งสภานิติบัญญัติ สรรหา นรม. ตั้ง ครม. บริหารราชการ ร่าง/จัดทำรัฐธรรมนูญ พร้อมกับการตั้งสภาปฏิรูปเพื่อปฏิรูปแก้ไขในทุกเรื่องในทุกฝ่ายต้องการ และเป็นที่ยอมรับ โดยน่าจะใช้เวลาประมาณ ๑ ปี จะมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และความร่วมมือจากทุกฝ่าย หากสถานการณ์เรียบร้อยเป็นปกติ ปฏิรูปสำเร็จ ปรองดองสมานฉันท์กันทุกฝ่าย ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน ก็จะเริ่มดำเนินการก้าวเข้าสู่ระยะที่ ๓

(๓) ระยะที่ ๓ : การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย โดยสมบูรณ์ ที่ทุกคนทุกฝ่ายพอใจ กฎหมายทันสมัยในทุกด้าน กฎระเบียบ/กติกาต่าง ๆ ได้รับการแก้ไข ได้คนดี สุจริต มีคุณธรรมมาปกครองบ้านเมืองด้วยหลักธรรมาภิบาล

- สิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมดจะไม่สำเร็จโดยเร็วอย่างที่ทุกคนต้องการได้เลย หากยังมีความไม่สงบเกิดขึ้น การประท้วงด้วยความไม่เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง และไม่เข้าใจในเหตุผลการควบคุมอำนาจในครั้งนี้ ว่าทำเพื่อประเทศไทยและคนไทยทุกคน รวมทั้งส่งผลดีต่อการพัฒนาความสัมพันธ์และเพิ่มผลประโยชน์ของไทยและมิตรประเทศได้ในอนาคตอันใกล้

- ผมคิดว่าคนไทยทุกคนเหมือนผม ไม่มีความสุข มาประมาณ ๙ ปีแล้ว และทุกคนอยู่ในความทุกข์สงบมากตั้งแต่ ๒๐ และ ๒๒ พ.ค.๕๗ เป็นต้นมา คสช.ไม่ต้องการก้าวเข้าสู่อำนาจ ไม่ต้องการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ เลย แต่ประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ ถ้าทหารและข้าราชการไม่ทำอะไร ใครจะมาดูแลท่านใครจะแก้ปัญหาให้ท่าน ในเมื่อประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ เดินต่อไปไม่ได้ด้วยความขัดแย้ง เจ้าหน้าที่ถูกตำหนิ ประชาชนไม่ไว้วางใจ การบังคับใช้กฎหมายปกติทำไม่ได้ ขอให้เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งข้าราชการ พลเรือน ตำรวจ ทหาร และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน ประเทศชาติต้องมาก่อนเสมอ

- คสช. เข้าใจความรู้สึกของชาวต่างประเทศ เราเข้าใจดีถึงกฎเกณฑ์ของสังคมโลกในปัจจุบันคือโลกของประชาธิปไตย แต่ขอให้เวลาเราในการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยม และอะไรอีกหลายอย่างเพื่อแก้ประชาธิปไตยของไทย ให้เป็นสากล ถูกต้อง ชอบธรรม รับผิดชอบ เสียสละ นึกถึงประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย ทุกพื้นที่ ทั้งประชาชนเสียงข้างมากข้างน้อย ต้องได้รับความพึงพอใจอย่างทั่วถึงกัน หากทุกคนร่วมมือกัน นำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนทุกอย่างก็จะผ่อนคลายเป็นตามลำดับ เราเข้าใจว่า ทุกคนคงต้องเลือกประเทศชาติก่อนประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์เช่นกัน

- มีเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่พวกเราต้องช่วยกันทำ ซึ่งคงไม่สำเร็จหากยังมีการประท้วงหรือไม่ร่วมมืออยู่ ขอเวลาให้เราได้แก้ไขปัญหาให้ท่านโดยเร็ว จากนั้น ทหารก็จะกลับไปทำภารกิจของเราต่อไป และคอยเฝ้ามองประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยก้าวต่อไปข้างหน้าสู่อาคต ด้วยความสุขแบบยั่งยืน ตามแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเป็นที่ป็นรักยิ่งของชาวไทยทุกคน สวัสดีครับ
